

ĐÔNG HƯNG

Thu hoạch nhanh, gọn lúa xuân



Nông dân xã Phú Lương (Đông Hưng) tập trung thu hoạch lúa xuân.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Đông Hưng tập trung nhân lực, phương tiện, thu hoạch lúa xuân với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", thu hoạch đến đâu triển khai sản xuất ngay vụ mùa đến đó.

Trên cánh đồng xã An Châu, người và máy gặt đang rất khẩn trương thu hoạch lúa để nhanh

chống đê nước về nhà. Bà Nguyễn Thị Lý, thôn Kim Châu 2, xã An Châu chia sẻ: Vụ này gia đình tôi cấy 5 sào với các giống lúa nếp, TBR225 và Thiên ưu. Thời tiết năm nay trái với quy luật, nhiệt độ những tháng đầu năm cao làm cho cây lúa rút ngắn thời gian sinh trưởng, giai đoạn lúa trở thì thời tiết lạnh, mưa, có gió bắc khiến lúa bị lép bông nhiều, gần lúc gặt thì có mưa, gió to là điều kiện cho

bệnh đạo ôn cổ bông, sâu đục thân phát triển, gây hại cho lúa cuối vụ nên năng suất lúa giảm.

Vụ lúa xuân 2019, An Châu cấy 231,1ha, duy trì 1 cánh đồng lớn với diện tích 50,5ha và 1 cánh đồng 4 vụ/năm với diện tích 8ha. Ông Đào Ngọc Thuận, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: HTX đã vận động xã viên bỏ gieo vãi nhằm bảo vệ môi trường, khuyến khích xã viên cấy 10% diện tích bằng

phương pháp hàng rộng, hàng hẹp và 198 hộ tham gia mô hình cấy lúa sạch bằng phân bón vi sinh Ong Biển với diện tích 25ha. Các hộ tham gia mô hình cấy lúa sạch được hỗ trợ 100% giống, sau thu hoạch HTX sẽ đứng ra thu mua toàn bộ thóc với giá thỏa thuận. Từ đầu năm đến nay, thời tiết thất thường nên cán bộ HTX thường xuyên ra đồng theo dõi tình hình sâu bệnh, tuyên truyền bà con nông dân tự kiểm tra và phun phòng, trừ kịp thời.

Cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết không thuận, song do áp dụng các phương pháp cấy lúa tiên tiến, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, đúng lịch, năng suất lúa của các hộ nông dân xã Phú Lương có giảm song vẫn đạt khoảng 2 - 2,1 tạ/ha. Ông Nguyễn Trọng Bát, thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương cho biết: Vụ này gia đình cấy 1,3 mẫu, tất cả diện tích đều áp dụng phương pháp cấy lúa hàng rộng, hàng hẹp vừa giảm

lượng giống vừa giảm công lao động lại ít sâu bệnh, cây khỏe, không bị đổ. Cả vụ chỉ phải phun thuốc sâu 2 lần, năng suất đạt 2 tạ/sào. Còn hộ ông Nguyễn Văn Đôn cùng thôn Duyên Trang Đông nhờ cấy lúa theo phương pháp cấy 3 hàng thì bỏ 1 hàng, giảm phát thải khí nhà kính mà toàn bộ diện tích 8 sào của gia đình ông Đôn không bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông. Ông Đôn cho biết: Gia đình vẫn

cấy 2 giống lúa truyền thống là BC15 và Q5 nhưng cây thưa, bỏ hàng nên cây lúa cứng, khỏe hơn, khả năng chống chịu đối với sâu bệnh mới xuất hiện cao hơn. So với vụ trước thì vụ này giảm phun thuốc trừ sâu 2 lần, dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhưng năng suất vẫn xấp xỉ vụ xuân năm trước. Phú Lương đang tập trung tuyên truyền để các hộ xã viên đẩy nhanh việc thu hoạch gần 300ha lúa, đồng thời giữ gìn mặt ruộng, gặt đến đâu cày lồng rạ đến đó để vệ sinh đồng ruộng, ngăn ngừa lúa chết phát triển, giảm sâu bệnh. Ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch UBND xã Phú Lương cho biết: Do làm tốt công tác tuyên truyền nên các hộ nông dân nhận thức được tác hại của bệnh đạo ôn cổ bông, phun phòng, trừ trước nên diện tích nhiễm bệnh này rất ít, nếu bị thì cũng được phát hiện ngay. Bởi thế, năng suất lúa vụ xuân năm 2019 của xã vẫn xấp xỉ vụ xuân năm 2018.

Vụ lúa xuân năm nay, huyện Đông Hưng gieo cấy được gần 11.500ha. Trong đó diện tích lúa chất lượng chiếm 30 - 40%, nhóm lúa thuần, lúa lai có năng suất cao 60 - 65%. Vụ xuân này, huyện áp dụng triệt để biện pháp 3 giảm, 3 tăng, kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI, phương pháp gieo cấy hàng rộng, hàng hẹp, tập trung giảm lượng giống, phân đạm, thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước

tưới. Các HTX DVNN đã làm tốt khâu dịch vụ giống, phân bón, thuốc trừ sâu và dịch vụ thủy lợi, cán bộ khuyến nông bám sát đồng ruộng hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy bảo đảm đúng khung thời vụ, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Sản xuất vụ xuân năm nay dù thời tiết diễn biến trái với quy luật, ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng, phát triển, đơm bông của cây trồng, nhất là cây lúa nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đưa ra nhiều giải pháp, đồng thời làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh. Do vậy, sâu bệnh hại được kiểm soát, phòng, trừ kịp thời... năng suất lúa dự kiến xấp xỉ vụ xuân năm 2018, ước đạt từ 70 - 71 tạ/ha.

Ông Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Các địa phương trong huyện đang huy động máy móc, phương tiện, nhân lực để thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa xuân còn lại theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", thu hoạch đến đâu làm đất đến đó, lồng vùi rơm rạ kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học phân hủy nhanh nhằm tránh ngộ độc hữu cơ cho lúa mùa. Đồng thời triển khai sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất bảo đảm diện tích, năng suất và sản lượng để ra.

THU HIỆN

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6

Say rượu không được lên máy bay

Thông tư số 13/2019 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ ngày 1/6 quy định các hãng hàng không từ chối chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác. Ngoài ra, việc chấp nhận chuyên chở hành khách bị bệnh tâm thần do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định. Khi chấp nhận chuyên chở phải thực hiện các yêu cầu sau đây: hành khách bị bệnh tâm thần phải có bác sĩ hoặc thân nhân đi kèm có khả năng kiểm chế được hành vi bất thường của hành khách.



Ảnh minh họa

Trong trường hợp cần thiết, hành khách bị bệnh tâm thần cần phải được gây mê trước khi lên tàu bay, thời gian bay không được lâu hơn thời gian tác dụng của thuốc; hành khách bị bệnh tâm thần và hành lý, vật dụng có họ phải được kiểm tra trực quan; việc kiểm tra có thể được bố trí tại khu vực riêng.

Sản bản, giết động vật rừng bị phạt đến 400 triệu đồng

Có hiệu lực từ ngày 10/6, Nghị định số 35/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp quy định hành vi sản bản, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định bị phạt tiền từ 5 - 400 triệu đồng; ngoài ra còn bị áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung.

Hành vi đốt lửa, sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng, lấy mật ong, lấy phé liệu chiến tranh có thể bị phạt từ 1,5 - 3 triệu đồng.

Các hành vi chặt, đốt, phát cây rừng, đào, bới, san ủi, nỏ mìn; đập đập, ngăn dòng chảy tự nhiên, xả chất độc... gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì mà không được phép sẽ bị xử phạt đến 200 triệu đồng.

Không nhập khẩu máy móc cũ quá 10 năm tuổi

Quyết định số 18/2019 của Thủ tướng quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực từ ngày 15/6, đưa ra một số tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng như sau: tuổi thiết bị không quá 10 năm; riêng một số loại máy móc, thiết bị lĩnh vực cơ khí, sản xuất, chế biến gỗ, sản xuất giấy và bột giấy cho phép có tuổi không quá 15 - 20 năm.

Máy móc, thiết bị phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy chuẩn Việt Nam về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp các nước xuất khẩu đã loại bỏ độc hại, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường...

Giảm số lượng của cán bộ, công chức cấp xã

Từ ngày 25/6, Nghị định số 34/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ có hiệu lực.

Theo đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giảm xuống chỉ còn: Loại 1: Tối đa 23 người (trước đây là 25 người); loại 2: Tối đa 21 người (trước đây là 23 người); loại 3: Tối đa 19 người (trước đây là 21 người).

Đối với xã, thị trấn bố trí trường công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức giảm một người. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã... Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cử nhân có bằng đại học loại giỏi sẽ được tuyển thẳng vào công chức cấp xã, thay vì trải qua xét tuyển như hiện nay.

(theo vnexpress.net)

Mùa mưa bão đang đến gần, nhằm tăng cường hiệu quả phòng, chống thiên tai, công tác sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình đê, kè được các cấp, ngành chức năng huyện Thái Thụy chú trọng, đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.

Có mặt tại công trường thi công công trình xử lý cấp bách kè Thái Phúc II, đê tả Trà Lý từ K48+230 đến K48+930, thuộc địa phận xã Thái Phúc, chúng tôi được chứng kiến không chỉ làm việc hằng say và khẩn trương của đội ngũ công nhân, kỹ sư đơn vị thi công. Mặc dù đang bước vào thời điểm nắng nóng song với sự quyết tâm cao độ, đơn vị thi công đã tập trung huy động nhân lực cùng máy móc, thiết bị để bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch. Được biết, công trình được khởi công xây dựng từ tháng 3/2019 hiện nay đã hoàn thành trên 95% khối lượng theo hình thức kè lát mái hộ bờ, tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo đánh giá của ngành chức năng huyện Thái Thụy, kè Thái Phúc II, đê tả Trà Lý từ K48+230 đến K48+930 là một trong

THÁI THỤY

Nâng cao chất lượng đê, kè trước mùa mưa bão

những đoạn kè trọng điểm xung yếu của tỉnh. Khi chưa được đầu tư nâng cấp đoạn kè có phần mái bị xù tụt, nhiều đoạn không còn mái kè, dọc tuyến kè mái bị lở thẳng đứng sâu hơn 1m ăn sâu vào bãi cách chân

đê tả Trà Lý 2m..., đe dọa đến an toàn tuyến đê khi có bão to, mưa lớn, sóng mạnh trùng với lũ và triều cường dâng cao. Vì thế, việc đầu tư nâng cấp kịp thời đoạn kè này đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an

toàn tuyến đê tả Trà Lý, một trong những tuyến đê chính của tỉnh khi có mưa bão, thiên tai xảy ra.

Ngoài công trình kè Thái Phúc II, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang triển



Tiến độ xây dựng kè Thái Phúc II, đê tả Trà Lý từ K48+230 đến K48+930, thuộc địa phận xã Thái Phúc (Thái Thụy) hiện đạt trên 95% khối lượng.

HỒNG TIẾN

Chăm sóc các đối tượng thủy sản mùa nắng nóng

Xã Hồng Tiến (Kiến Xương) là địa phương có thể mạnh về nuôi trồng thủy sản (NTTS). Những ngày vừa qua xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, nền nhiệt ở mức cao kèm theo mưa giông gây bất lợi cho hoạt động NTTS. Hiện nay, người dân Hồng Tiến đang chú trọng thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ các đối tượng thủy sản.

Hồng Tiến có 140ha NTTS gồm diện tích mặt nước nuôi tôm, cá và diện tích khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên như cua, cá, rươi. Những năm qua, nhà chủ động thực hiện các

điều kiện cần thiết mỗi khi bước vào vụ nuôi mới cũng như chú trọng các biện pháp chăm sóc, bảo vệ con nuôi trong mùa nắng nóng mà người dân có thu nhập cao từ hoạt động NTTS. Đặc biệt, người dân địa phương đã chuyển 30ha diện tích nuôi cá truyền thống sang nuôi tôm thẻ chân trắng cho hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều lần so với trước đây.

Ông Đào Văn Đại, thôn Nam Tiến cho biết: Gia đình tôi có 4,5 mẫu ao, trước chủ yếu nuôi cá, 2 năm gần đây chuyển hẳn sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Mỗi năm nuôi 3 vụ tôm, sau khi trừ

chi phí đầu tư gia đình tôi thu lãi gần 300 triệu đồng/năm. Năm nay đã thu được 1 vụ, hiện tôi đang cải tạo nuôi tôm ao đã thu hoạch để chuẩn bị thả vụ mới và tiếp tục chăm sóc tôm ở những ao chưa thu hoạch. Nuôi tôm cho hiệu quả kinh tế cao nhưng tôm có sức đề kháng kém, nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường, dễ phát sinh dịch bệnh. Những ngày nhiệt độ cao, gia đình tôi phải luôn duy trì mực nước trong ao nuôi từ 1,2 - 1,5m và tăng cường chạy quạt nước để tránh chênh lệch nhiệt độ giữa các tầng nước, từ đó hạn chế ảnh hưởng bất lợi

của tình trạng nắng nóng. Khi xuất hiện những cơn mưa lớn làm cho mực nước trong ao dâng lên, ngoài việc xả bỏ nước tầng mặt, tôi còn sử dụng chế phẩm sục khí để cung cấp thêm oxy cho tôm, đồng thời định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học nhằm ổn định môi trường nước, hạn chế khí độc trong ao nuôi. Để có kiến thức phục vụ cho chăn nuôi, chúng tôi thường xuyên tham gia những lớp tập huấn kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật NTTS, tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thực tế do HTX SXKD Dịch vụ thủy sản xã tổ

chức, đồng thời tham khảo kiến thức qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Cũng NTTS từ nhiều năm nay với diện tích mặt nước gần 3 mẫu, gia đình ông Trần Thế Song, thôn Đông Tiến chủ yếu nuôi các giống cá truyền thống và nuôi thêm cá vược. Ông Song cho biết: Để chống nắng cho đàn cá, tôi bổ sung nước thường xuyên cho ao nuôi bảo đảm duy trì độ sâu mực nước ao từ 1,5m trở lên, đồng thời thả bè tày trên mặt ao làm chỗ trú ẩn cho cá. Đối với những ngày nhiệt độ trên 35°C, tôi cắt giảm lượng thức ăn cho cá, chỉ cho ăn vào sáng sớm và chiều mát, không để thức ăn dư thừa gây ô nhiễm môi trường nước; dùng máy sục khí, quạt nước để tăng cường oxy trong ao.

Ông Trần Văn Kiểm, Giám đốc HTX SXKD Dịch vụ thủy sản xã Hồng Tiến cho biết: Để giúp người dân có vụ NTTS năng suất và hạn chế dịch bệnh phát

sinh, ngay từ đầu vụ, HTX hướng dẫn bà con thực hiện công tác cải tạo ao đầm, đồng thời liên kết với một số doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ về giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản cho các hộ nuôi. Từ đầu năm đến nay, HTX đã tiếp nhận 3,5 tấn cloramin B để xử lý nguồn nước, tiêu diệt mầm bệnh trước khi cấp nước cho vụ nuôi mới cũng như phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức 2 lớp tập huấn kiến thức chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh thủy sản cho 120 lượt người. Vào những đợt nắng nóng, thời tiết thay đổi bất thường, HTX chỉ đạo người NTTS phải chú trọng theo dõi chất lượng nước ao nuôi và tình hình sức khỏe con nuôi; tính toán mật độ nuôi phù hợp; bổ sung nước thường xuyên trong ao nuôi bảo đảm số lượng nước, chất lượng nước, trước khi cấp nước vào ao phải xử lý nguồn nước. Tăng cường quạt

nước, sục khí để làm mát và tạo oxy trong ao; căng, phủ lưới đen phía trên mặt ao để giảm ánh nắng chiếu trực tiếp xuống ao nuôi. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp chăm sóc, điều chỉnh lượng thức

ăn cho phù hợp với từng đối tượng nuôi, bổ sung các loại vitamin, khoáng chất vào khẩu phần ăn cho con nuôi; định kỳ sử dụng các chế phẩm sinh học xử lý nguồn nước tránh gây ô nhiễm môi trường.

THANH HUYỀN



Người dân cải tạo những ao đã thu hoạch để chuẩn bị thả vụ tôm mới.